

BẢO ĐẢM AN NINH CON NGƯỜI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

✦ TS HÀ VĂN LUYẾN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

✦ HÀN ANH TUẤN

Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

● **Tóm tắt:** Bảo đảm an ninh con người trên không gian mạng vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng của Đảng, Nhà nước ta nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. Trên cơ sở đó, bài viết đi sâu phân tích, làm rõ quan điểm của Đảng về an ninh con người và bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay, làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người trên không gian mạng theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới.

● **Từ khóa:** an ninh con người; không gian mạng; Công an nhân dân.

1. Quan điểm của Đảng về an ninh con người và bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề an ninh con người đã được Liên hợp quốc và nhiều nước trên thế giới nghiên cứu. Khái niệm an ninh con người do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc đưa ra đầu tiên năm 1994 trong báo cáo hằng năm về sự phát triển của con người, theo đó Liên hợp quốc cho rằng, “an ninh con người là sự an toàn của con người trước những mối đe dọa kinh niên như nghèo đói, bệnh tật, đàn áp và những biến cố bất ngờ, bất lợi trong cuộc sống hằng ngày”¹. Theo đó, bảo đảm an ninh con người được thực hiện trên bảy phương diện: an ninh kinh tế, an ninh

lượng thực, an ninh sức khỏe, an ninh môi trường, an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng và an ninh chính trị.

Ở Việt Nam, vấn đề an ninh con người và bảo đảm an ninh con người luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Lần đầu tiên, thuật ngữ “an ninh con người” được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa vào Văn kiện Đại hội lần thứ XII, trong đó nhấn mạnh: “Đẩy mạnh các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông; bảo đảm an toàn xã hội, an ninh con người”². Điều này đã thể hiện tư duy mới trong vấn đề bảo đảm an ninh quốc gia mà trọng tâm là vấn đề an ninh con người. Mặc dù đề cập đến vấn đề này muộn

so với Liên hợp quốc, nhưng những vấn đề này được Đảng ta đề ra những nội dung định hướng khá toàn diện, sâu sắc cả về lý luận, pháp lý và thực tiễn. Vì vậy, có thể khẳng định, “an ninh con người là trung tâm, là mục tiêu phấn đấu, đảm bảo cho sự phát triển chính trị, xã hội. Bảo vệ an ninh quốc gia là bảo đảm cho cuộc sống của người dân”³. Việc xác định “an ninh con người”, bảo vệ “an ninh con người” là cụ thể hóa các định hướng của Cương lĩnh năm 2011 của Đảng và Hiến pháp 2013.

Đến Đại hội lần thứ XIII, tầm quan trọng của con người, an ninh con người đã được đặt ở vị trí cao hơn, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy bảo vệ an ninh quốc gia; trở thành một nhân tố, điều kiện quan trọng để thực hiện cũng như bảo đảm an ninh xã hội, an ninh toàn cầu. An ninh con người được đặt ra trong mối quan hệ mật thiết với những nội dung an ninh khác, trong mối quan hệ với thời đại, xã hội và môi trường tự nhiên. Nghiên cứu về nội hàm khái niệm an ninh con người, có rất nhiều học giả, nhà khoa học trong nước và nước ngoài đã đề cập và luận bàn, tuy nhiên, tư duy dưới góc độ về an ninh quốc gia, an ninh con người được hiểu “là trạng thái người dân được sống ổn định, an toàn, không bị đe dọa bởi các nguy cơ xâm hại; bảo vệ an ninh con người là bảo đảm và thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm mọi người dân được sống ấm no, tự do, hạnh phúc trong một môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”⁴.

Trong định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030, Đảng ta xác định: “Quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, phân minh,

bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người”⁵. Cùng với đó, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước giai đoạn 2021- 2025, Đảng ta xác định: “Tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, tính bền vững trong các chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người. Triển khai đồng bộ, toàn diện các mục tiêu kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường, trên cơ sở đó, đổi mới phân bổ nguồn lực hợp lý để nâng cao hiệu quả phát triển xã hội. Xây dựng và thực hiện đồng bộ thể chế, chính sách phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội bền vững, hài hòa”⁶. Liên quan đến nội dung tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đại hội lần thứ XIII xác định rất cụ thể: “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người”⁷. Trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII có nhiệm vụ trọng tâm thứ tư về văn hóa, xã hội: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam”⁸... Theo đó, bảo đảm an ninh con người được xác định là nội dung cơ bản trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII.

2. Thực trạng bảo đảm an ninh con người trên không gian mạng ở Việt Nam

Luật An ninh mạng năm 2018 chỉ rõ: “không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Không gian mạng quốc gia là không gian mạng do Chính phủ xác lập, quản lý và kiểm soát”⁹.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, không gian mạng đã trở thành không gian xã hội mới đáp ứng gần như mọi nhu cầu xã hội của cá nhân mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, với độ mở và sự linh hoạt thậm chí còn lớn hơn đời sống xã hội trên thực tế. Sự phát triển của nền kinh tế số đẩy các quốc gia phải đối mặt với những vấn đề phức tạp về an ninh mạng. Các cuộc tấn công mạng với động cơ chính trị vào kết cấu hạ tầng thông tin trọng yếu của quốc gia ngày càng gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Tội phạm mạng ngày càng diễn biến phức tạp. An ninh dữ liệu, bảo mật hệ thống mạng bị thách thức nghiêm trọng sau hàng loạt vụ rò rỉ, chiếm đoạt, sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích thương mại, chính trị. Nhiều lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần mềm gián điệp với các chủng loại, biến thể khác nhau liên tục được phát hiện.

Ở Việt Nam, không gian mạng đang phát triển nhanh chóng và trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội mạnh mẽ. “Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng internet, mạng xã hội nhanh nhất thế giới. Theo số liệu thống kê đến tháng 01/2020, trong số 96,9 triệu dân cả nước có 68,17 triệu người (chiếm 70% dân số) dùng internet, cao thứ 12 trên thế giới và thứ 6

châu Á; 65 triệu người (chiếm 67% dân số) dùng mạng xã hội, chủ yếu là facebook (đứng thứ 7 trong số 10 quốc gia sử dụng facebook nhiều nhất) và là một trong 10 nước có số người dùng youtube cao nhất thế giới. Trong đó, 94% người dùng internet hằng ngày là sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên”¹⁰.

Theo báo cáo của tổ chức Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), an ninh mạng ở Việt Nam vẫn ở mức thấp, xếp thứ 101/193 nước thành viên về khả năng đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Cùng với đó, trên không gian mạng, Việt Nam có hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Hệ thống này bao gồm hệ thống thông tin quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu; hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ lưu giữ, bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng; hệ thống thông tin phục vụ bảo quản vật liệu, chất đặc biệt nguy hiểm đối với con người, môi trường sinh thái; hệ thống thông tin phục vụ bảo quản, chế tạo, quản lý cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia; hệ thống thông tin quan trọng phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức ở Trung ương; hệ thống thông tin quốc gia thuộc lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, hóa chất, y tế, văn hóa, báo chí; hệ thống điều khiển và giám sát tự động tại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia¹¹. Điều này cho thấy, an ninh con người, bảo đảm an ninh con người là nội dung đặc biệt quan trọng chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia nói chung và bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng nói riêng.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia,

bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nói chung và trên không gian mạng nói riêng, thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức, phối hợp lực lượng, triển khai đồng bộ các phương tiện, biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an ninh con người, an ninh xã hội trên không gian mạng, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, kết quả nổi bật:

Một là, chủ động nắm chắc tình hình an ninh mạng từ sớm, từ xa, từ cơ sở; nắm chắc các tình huống, vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trên không gian mạng; chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách pháp luật phù hợp nhằm bảo đảm an ninh con người. Trên cơ sở đó, đã làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Hai là, công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch được triển khai quyết liệt. Công tác kiểm soát, ngăn chặn với các thông tin xấu độc trên mạng và trang web vi phạm đã được đẩy mạnh, toàn diện hơn. Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng, đăng tải, chia sẻ 374.000 bài viết, hình ảnh, video clip, phóng sự phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên hệ thống web, blog, mạng xã hội phục vụ công tác đấu tranh phản bác tại địa phương...; xây dựng trên 2.000 ấn phẩm, banner, poster; ngăn chặn 18.500 trang mạng có nội dung xấu độc. Chủ động tổ chức rà soát, phân tích, xử lý hàng chục nghìn tin, bài có nội

dung xấu độc; tập trung đấu tranh với gần 50 hội, nhóm, trang fanpage, kênh youtube với hàng triệu thành viên có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; vô hiệu hóa hơn 1.500 mục tiêu, hơn 84 triệu lượt phát tán, tiếp cận các tin bài có nội dung xấu độc¹².

Ba là, tập trung lực lượng, phương tiện nghiệp vụ triển khai quyết liệt, có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc; hoạt động của các sàn giao dịch tiền vàng, ngoại hối, quyền chọn nhị phân, kinh doanh đa cấp, lừa đảo giao dịch tiền giả, vàng, ngoại hối, chứng khoán trên không gian mạng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo để nâng cao cảnh giác của người dân đối với các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sử dụng internet, công nghệ phạm tội. Trong năm 2022, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tổ chức đấu tranh, triệt phá, phối hợp cơ quan điều tra các cấp khởi tố 33 vụ án, 255 bị can. Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đặt cược tài chính theo quyền chọn nhị phân (BO), với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Xây dựng, đăng tải hơn 100 phóng sự cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Rà soát, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ngăn chặn truy cập trong nước đến hàng nghìn tên miền, ứng dụng game, tài khoản xã hội vi phạm pháp luật; yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, internet đồng loạt gửi tin nhắn tuyên truyền người dân chấp hành các quy định của pháp luật, trình báo tố giác tội phạm¹³.

Bốn là, tích cực, chủ động xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật về an ninh, trật tự nói chung và về bảo đảm an ninh con

người trên không gian mạng nói riêng. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các mặt công tác bảo vệ an ninh, trật tự và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, đã chủ động nghiên cứu, dự báo, kịp thời đề xuất những giải pháp giải quyết những vấn đề an ninh con người, an ninh xã hội mới nổi lên như an ninh dữ liệu, an ninh cá nhân, an ninh kết nối; tăng cường kỷ cương xã hội, góp phần củng cố ngày càng vững chắc môi trường an toàn, lành mạnh, trật tự, bảo vệ cuộc sống của người dân, sự phát triển của toàn xã hội.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành liên quan trong việc nâng cao năng lực phòng, chống tấn công mạng, bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, an ninh con người trên không an mạng. Thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận an ninh liên hoàn, gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh con người với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên không gian mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm an ninh con người trên không gian mạng vẫn còn bộc lộ một số hạn chế từ việc tham mưu triển khai đến tổ chức thực hiện và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân. Một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn thông tin, năng lực tự bảo vệ trước các thông tin xấu, độc hại. Họ dễ bị kích động bởi các luận điệu sai trái trên không gian mạng. Họ chưa nhận thức được đầy đủ các hành vi cấm và vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh con người. Tổ chức

lực lượng để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng chưa được hoàn thiện, công tác phòng ngừa, đấu tranh đôi lúc chưa bài bản, chưa kịp thời và triệt để. Chúng ta chưa có các cơ sở đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng. Khả năng tự chủ về công nghệ, khả năng ứng phó, phục hồi trước các hoạt động tấn công mạng, chiến tranh mạng của chúng ta chưa đáp ứng. Công tác phối hợp với các lực lượng có liên quan còn bị động, chưa có sự gắn kết.

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam trên không gian mạng trong thời gian tới

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII xác định: “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”¹⁴. Như vậy, từ thực trạng trên và tinh thần chỉ đạo của Văn kiện Đại hội lần thứ XIII, trên cơ sở chức năng của lực lượng Công an nhân dân, để nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người trên không gian mạng, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm an ninh con người trên không gian mạng. Đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy vai trò của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm về hoạt động bảo đảm an ninh con người, bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin được giao phụ trách. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các

cơ quan, ban, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của bảo vệ an ninh mạng, bảo đảm an ninh con người trên không gian mạng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, phải xây dựng không gian mạng quốc gia an toàn, lành mạnh.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống lý luận và thực tiễn về vấn đề an ninh con người nói chung và bảo đảm an ninh con người trên không gian mạng nói riêng, từ đó kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện quan điểm, cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh con người trên không gian mạng. Đây là cơ sở chính trị và hành lang pháp lý quan trọng để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh con người và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Tiếp tục duy trì, bổ sung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết liên tịch giữa lực lượng Công an nhân dân với các Bộ, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an ninh con người trên không gian mạng.

Ba là, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh con người trên không gian mạng. Xây dựng các phương án tác chiến, ứng phó cụ thể với các tình huống đe dọa an ninh mạng như tấn công mạng, khủng bố mạng, chiến tranh thông tin, chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởng... nhằm bảo vệ an ninh con người trên không gian mạng từ sớm, từ xa. Các giải pháp, biện pháp tham mưu cần đi vào trọng tâm, trọng điểm, phải

mang tính căn cơ, chiến lược lâu dài, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước và Nhân dân. Quan tâm triển khai, xây dựng và duy trì thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, tạo thế và lực để phát huy tối đa vai trò của Nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng nói chung và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng nói riêng. Chủ động, tích cực thực hiện công tác vận động quần chúng, đặc biệt là cộng đồng mạng; xây dựng và hình thành được phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.

Bốn là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, ứng phó với các hoạt động, nguy cơ đe dọa xâm phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia, an ninh con người trên không gian mạng. Tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhất là biện pháp kỹ thuật chuyên biệt nhằm kiểm tra, giám sát, phát hiện, đấu tranh với các trang web, địa chỉ hoạt động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật. Tập trung đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch, cơ quan đặc biệt nước ngoài sử dụng không gian mạng thúc đẩy “cách mạng màu”, phát động các cuộc chiến tranh mạng, lan truyền các thông tin xấu, độc hại, khủng bố, phản động, kích động biểu tình, bạo loạn, phá rối an ninh. Đồng thời, cần chú trọng tổ chức xác lập chuyên án đấu tranh với các tổ chức, đối tượng sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội. Tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra, làm rõ các phương thức, thủ đoạn phạm tội và tính chất, quy mô, thiệt hại do các hành vi phạm tội gây ra.

Năm là, tăng cường đầu tư tiềm lực cho lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đáp

ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là lực lượng nòng cốt của ngành Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh con người trên không gian mạng. Do đó, để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao đòi hỏi lực lượng này phải được ưu tiên xây dựng để trở thành lực lượng chính quy, tinh nhuệ, tới năm 2025 tiến thẳng hiện đại theo tinh thần đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đổi mới chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về bảo vệ an ninh mạng; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia bảo vệ an ninh con người trên không gian mạng. Huy động mọi nguồn lực của hệ thống chính trị, toàn xã hội và tranh thủ nguồn lực quốc tế cho nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn vùng “lãnh thổ đặc biệt” của quốc gia. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, ngang tầm thế giới để lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có đủ năng lực phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ xa các mối nguy cơ đe dọa đến an ninh con người trên không gian mạng.

Sáu là, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tạo sự đồng thuận về những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực chung trong ứng xử của mỗi quốc gia đối với chủ quyền, lợi ích quốc gia trên không gian mạng. Thường xuyên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, tiếp thu những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, trao đổi, học tập lẫn nhau trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giữa các bên nhằm tranh thủ kinh nghiệm, sự ủng hộ của quốc tế trong đối phó với các thách thức đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh con người trên không gian mạng. Đẩy mạnh ký kết hợp tác với các đối tác có chung lợi ích các hiệp định bảo đảm an ninh mạng phù hợp

với an ninh và lợi ích quốc gia nhằm nâng cao khả năng phòng vệ chống chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin. Đồng thời, cần chủ động tham gia các công ước, thỏa thuận quốc tế về bảo đảm an toàn, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ■

¹ Báo Công an nhân dân điện tử: *Tư duy mới về bảo đảm an ninh con người*, <http://dhannd.edu.vn/tu-duy-moi-ve-bao-dam-an-ninh-con-nguoi-a-907>, cập nhật ngày 19/4/2021.

² Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.135.

³ Đảng Cộng sản Việt Nam: *Chuyên đề “Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia”* (Đại tướng, GS,TS Tô Lâm báo cáo ngày 28/3/2021).

⁴ Đảng Cộng sản Việt Nam: *Sdd*.

⁵ Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, tr.116.

⁶ Đảng Cộng sản Việt Nam: *Sdd*, tập I, tr.147.

⁷ Đảng Cộng sản Việt Nam: *Sdd*, tập I, tr.148.

⁸ Đảng Cộng sản Việt Nam: *Sdd*, tập I, tr.202.

⁹ Quốc hội (2018): *Luật An ninh mạng Việt Nam*, khoản 3, 4, Điều 2.

¹⁰ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: *Đập tan những âm mưu chống phá Đại hội XIII của Đảng*, <https://dangcong-san.vn/multimedia/mega-story/bai-1-nhan-dien-nhung-thu-doan-chong-pha-truoc-them-dai-hoi-573170.html>, cập nhật ngày 03/6/2023 – 09:31:59 GMT+7

¹¹ Quốc hội (2018): *Luật An ninh mạng Việt Nam*, khoản 3, 4, Điều 10.

¹² Bộ Công an: *Báo cáo tổng kết công tác năm 2022*, Hà Nội, 2023.

¹³ Bộ Công an: *Sdd*.

¹⁴ Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, tr.156.